



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ปธ.สอ.เจินหน้าอาเข็มน ดึงวัฒนธรรมสร้างสรรค์-ลดขัดแย้ง

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สอ.) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน วาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี คือปี 2556 และปี 2557 นั้น คนต้องการแรงสนับสนุนจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่ต้องเข้ามาเป็นกรรมการในการทำงาน ซึ่งการทำงานจะประสานไปกับการทำงานของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และจะขยายความร่วมมือให้ไปสอดคล้องกับที่ประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงจะต้องขยายความร่วมมือไปสู่สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ด้วย

ประธานสอ.ประเทศไทย กล่าวว่า สอ.ประเทศไทยจะให้ความร่วมมือในการผลักดันการเปิดเสรีอาเซียน พร้อมจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนของประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย รวมทั้งจะช่วยระมัดระวังผลเสียของการเปิดเสรี ซึ่งได้รับทราบและเรียนรู้จากการเปิดอาเซียนในกลุ่ม

สหภาพยุโรป (อียู) มาแล้ว ว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย นอกจากนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งสอ.ประเทศไทยต้องเร่งทำและดำเนินการ คือการขยายความรู้ลึกของประวัติศาสตร์ที่ประเทศในแถบอาเซียนมีความขัดแย้งกัน โดยการใช้วัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ใช้ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพยนตร์ ละคร เพลง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำได้ง่าย และเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางได้ ถ้าร่วมกันหารือในกลุ่มสอ.ของทุกประเทศ

“โดยเฉพาะประเทศที่มีความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ จัดเวิร์กช็อป จัดสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของผู้รับผิดชอบทางด้านสื่อ แล้วสร้างภาพยนตร์หรือละครที่จะค่อยๆ ทำให้ความรู้ลึกทางประวัติศาสตร์จางลง โดยใช้เรื่องราวของความรัก มิตรภาพคนหนุ่มสาว ความสุข ความสงบสวยงามของธรรมชาติในประเทศที่มีความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุคอดีต มาใส่ไว้ในภาพยนตร์หรือละคร หากทำได้อย่างต่อเนื่องดังกล่าว ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์จะค่อยๆ เบาลงลง” ประธานสอ.ประเทศไทยกล่าว